

เผยธุรกิจด้านผิวหนังมาแรง

- แคนคลินิคบางแห่งไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง
- จ้างหมอโรคทั่วไป-ความรู้น้อย-เมินิววิจัย

นพ.มนตรี อุดมเทพายกุล ผู้อำนวยการศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า การเรียนระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยา หรือด้านผิวหนัง ผู้เรียนส่วนใหญ่มักนำความรู้ออกไปประกอบอาชีพ แต่สำหรับสาขาวิชาวิทยา มศว ซึ่งจัดการเรียนการสอนมา 7 ปีนั้น ต้องสอนให้บัณฑิตรู้และเข้าใจการทำงานวิจัย กระตุ้นให้เกิดงานวิจัย เพราะทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ และเป็นคำตอบในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย หรือผู้เข้ารับบริการได้

“สาขาวิชาวิทยา มศว อยากเห็นผู้สำเร็จการศึกษาได้ออกไปทำงานวิจัย หรือไปเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา อาจเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอน แต่ส่วนใหญ่นิยมทำงานในคลินิก หรือโรงพยาบาล แม้จะไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของ

ศูนย์ผิวหนัง แต่ก็พยายามส่งเสริมให้ผู้ที่จะออกไปเป็นแพทย์เฉพาะทางทำงานวิจัยเป็น และองค์กรที่ทำงานควรส่งเสริมให้แพทย์มีโอกาสทำงานวิจัยในสายงานที่รับผิดชอบ ที่ มศว เน้นการทำวิจัย เพราะเวลาที่มีผู้มาเสนอยา หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แพทย์จะรู้เท่าทัน และไม่หลงเชื่อยา เพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไม่สนใจงานวิชาการ ไม่สนใจการทำวิจัย เราจะหลงเชื่อยาใหม่ และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องธุรกิจ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ถ้าแพทย์ไม่ทำวิจัยก็จะตกอยู่ในปวงของธุรกิจทางการแพทย์ได้ง่ายมาก” นพ.มนตรีกล่าว

นพ.มนตรีกล่าวว่า คลินิกผิวหนังจำนวนมากน้อยในขณะนี้ ใช้แพทย์ที่จบโรคทั่วไปมาอบรมวิธีการรักษา โดยไม่ได้ใช้แพทย์เฉพาะทาง

แพทย์โรคทั่วไปที่จบใหม่ความรู้ยังน้อย ความเข้าใจและอยากที่จะทำงานวิจัยยังไม่มี อีกทั้งความสบายและค่าตอบแทนสูง เดือนหนึ่งๆ ได้ค่าตอบแทนหลักแสน จนลืมที่จะใส่ใจหาความรู้เพิ่มเติม สัมภาษณ์วิจัยควบคู่ไปกับการรักษา และดูแลผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์ของแพทย์ผิวหนังแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาโรคทั่วไป ควรจะผ่านการอบรมทางด้านผิวหนังเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้ได้วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแพทย์ผิวหนัง อีกกลุ่มหนึ่งที่ มศว ร่วมอบรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอบรมวิชาความรู้เรื่องมือทำวิจัย และลงมือทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เปิดสอนโดยสถาบันโรคผิวหนัง สอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลราชามาธิบดี ซึ่งแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถเรียนเพิ่มเติมได้ เพื่อเลื่อนตัวเองเป็นแพทย์ผิวหนัง แต่หากอบรมโดยใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ซึ่งสั้นมาก ความเชี่ยวชาญต่างๆ ยังไม่มี จึงไม่ควรเรียกแพทย์กลุ่มนี้ว่าแพทย์ผิวหนัง